

QUYNH PHỤ

Tăng tốc những tháng cuối năm

9 tháng năm 2024, tổng giá trị sản xuất của huyện Quỳnh Phụ ước đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù giá trị sản xuất tăng ở mức cao song để hoàn thành mục tiêu đề ra cả năm tăng 12,6%, huyện tập trung triển khai nhiều giải pháp.



Công ty TNHH DragonTextiles 2, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ) đầu tư dây chuyền hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Từ đầu năm đến nay, kinh tế Quỳnh Phụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 2023. Một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với giá trị sản xuất ước đạt gần 9.000 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp với trên 320 doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất đang đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xác định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện, ngay từ đầu năm, huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Bên cạnh đó, huyện chủ động năm tình hình, cùng các doanh

nh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các dự án, sớm đi vào hoạt động và yên tâm khi đầu tư trên địa bàn. Cụm công nghiệp Quý Ninh có tổng diện tích 61,9ha, được đầu tư xây dựng 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư hơn 282 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại địa ốc Capital Holding đầu tư xây dựng hạ tầng. Tháng 4/2020, cụm công nghiệp chính thức khởi công, đến nay sau hơn 4 năm cơ bản đã hoàn thành hạ tầng, thu hút được 3 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư hơn 110 triệu USD, trong đó có 2 nhà đầu tư đang thử nghiệm đi vào hoạt động và 1 nhà đầu tư đang chuẩn bị khởi công xây dựng. Ông Ma Quang Qiang, Tổng giám đốc Công ty TNHH SRS chi nhánh Thái Bình chia sẻ: Với sự hỗ trợ rất tích cực của các sở, ngành, địa phương nên chỉ sau 2 năm xây dựng Công ty đã hoàn thành đầu tư dự án sản

xuất sợi 100% cotton với tổng vốn đầu tư 52 triệu USD. Đến nay Công ty đã vận hành thử nghiệm, dự kiến sẽ tạo việc làm cho 350 lao động địa phương. Thời điểm này, sau khi khắc phục thiết bị hỏng số 3, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra. Công ty Cổ phần May HNF, xã An Tràng hiện có 2 cơ sở với hơn 400 công nhân. Năm 2024, Công ty phần đầu doanh thu đạt trên 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, bão số 3 đã làm cho một số nhà xưởng bị tốc mái tòn, thiết bị hỏng hỏng và vượt chỉ tiêu đề ra, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, doanh nghiệp đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh. 9 tháng năm 2024, tổng doanh thu của Công ty ước đạt 55 tỷ đồng. Hiện tại nhà máy nhận đơn hàng đến hết năm 2024 và tiếp tục nhận

đơn hàng của năm 2025. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, chúng tôi đặt mục tiêu nâng cấp nhà xưởng, đưa một số công nghệ hiện đại tự động vào nhà máy để nâng cao hiệu quả năng suất, giảm giờ làm, tăng thu nhập cho người lao động, duy trì mức thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024, Quỳnh Phụ để ra mục tiêu tổng giá trị sản xuất tăng 12,6%. Đây là chỉ tiêu khá cao trong bối cảnh vừa khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ vừa duy trì sản xuất, kinh doanh. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Nếu không có bão số 3, việc hoàn thành chỉ tiêu sẽ dễ hơn. Song quyết tâm của huyện sẽ nỗ lực trong những tháng cuối năm nhiều hơn nữa. Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, từ đó đưa ra các giải pháp sát, đúng, phần đầu năm 2024 đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, về thủ tục hành chính để doanh nghiệp ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông để bù đắp lại thiệt hại do bão số 3. Cùng với đó, chú trọng tăng thu ngân sách, trong đó trọng tâm là quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng tại khu dân cư để đầu tư hạ tầng, tập trung tại các xã đang kỳ về dịch nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

NGUYỄN CƯỜNG

Bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh

Cuối năm phụ tải điện thường tăng mạnh do các doanh nghiệp chạy nước rút sản xuất để kịp tiến độ đơn hàng. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Sử Dụng Lành (khu công nghiệp Tiên Hải), không khí làm việc rất khẩn trương. Người lao động tập trung, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt mọi công việc, chỉ tiêu được giao. Ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Hàng năm, Công ty sản xuất trên 2 triệu sản phẩm sử dụng sinh, sử dụng dụng cụ cao cấp, giải quyết việc làm cho gần 500 công nhân và hàng nghìn lao động vệ tinh. Từ nay đến hết năm là thời gian chúng tôi tăng tốc sản xuất để hoàn tất các đơn hàng đã ký kết trong năm. Để bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn cho sản xuất, Công ty đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao về quản lý năng lượng. Trong những tháng cuối năm, Công ty phải sắp xếp các ca sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất lớn vào giờ cao điểm nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng, tiết giảm chi phí đầu vào, giúp giữ ổn định giá thành sản phẩm.

Với Công ty Cổ phần May HNF (Quỳnh Phụ), từ đầu năm đến nay, nhờ duy trì các đơn hàng truyền thống và ký được một số đơn hàng mới nên nguồn lao động luôn có việc làm và thu nhập ổn định. Ông Phạm Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Đi đôi với đầu tư máy móc hiện đại, nguồn điện ổn định là rất quan trọng, do đó chúng tôi đã phối hợp với Điện lực Quỳnh Phụ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp, hệ thống đường dây, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 16 trạm biến áp với tổng công suất là 1.294 MVA; 28 đường dây với tổng chiều dài 302,11km; 7 trạm biến áp trung gian... Trên địa bàn tỉnh có 7 khu công nghiệp, 32 cụm công nghiệp đang hoạt động. Ngoài việc nhu cầu xây dựng 2 trạm biến



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra hoạt động tại trạm biến áp 110kV.

hoạt, thi vào thời điểm này, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang phải tăng tốc để đáp ứng đơn hàng trong quý IV/2024 cho các đối tác. Do đó, lượng điện tiêu thụ ở khu vực sản xuất tăng. Để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, từ đầu năm đến nay lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư mới và cải tạo nâng cấp. Trong tháng 6, Công ty đã tổ chức lễ gắn biển công trình, đưa vào vận hành trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 có công suất 2x40MVA theo tiêu chí trạm biến áp không người trực với mức đầu tư 72 tỷ đồng; trạm biến áp 110kV Trà Linh (Thái Thụy) cũng được đưa vào vận hành với mức đầu tư 116,8 tỷ đồng với quy mô xây dựng mới 3,2km đường dây 110kV trên không, mạch kép, dây dẫn AC400, đầu nối chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Thái Thụy đến trạm biến áp 110kV Thái Hưng cấp điện cho trạm biến áp 110kV Trà Linh để đáp ứng nhu cầu điện cho một số khu vực huyện Thái Thụy, đặc biệt khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái. Ngoài xây dựng 2 trạm biến

áp 110kV ngành điện còn cải tạo đường dây từ Vũ Thư đi Nam Định; đường dây Long Bối, Kiến Xương đi Tiên Hải, thay thế 124 máy biến áp, cấy thêm 100 trạm biến áp chống quá tải. Từ năm 2021 - 2024 có 26 dự án đã và đang được triển khai theo đúng quy hoạch phát triển điện lực Thái Bình. Các dự án, công trình điện được đầu tư tại các địa phương trên địa bàn tỉnh khi đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Bên cạnh công tác đầu tư, Công ty Điện lực Thái Bình luôn chú trọng công tác bảo đảm cung cấp điện an toàn, chất lượng ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong đó, tăng cường công tác quản lý vận hành, kiểm tra tổng thể đường dây lưới điện, theo dõi các điểm xung yếu, các vị trí và cung đoạn đường dây có nguy cơ xảy ra sự cố; định kỳ vệ sinh hotline, kiểm tra định kỳ lưới điện nhằm phát hiện sớm những khuyết điểm, tồn tại

trên hệ thống. Từ đó, có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế kịp thời, ngăn ngừa sự cố lưới điện bảo đảm cho các doanh nghiệp sản xuất ổn định. Nổi bật phải kể đến công nghệ sửa chữa điện hotline cho phép thực hiện sửa chữa trên lưới điện mà không làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng hay trung tâm điều khiển từ xa, các trạm biến áp 110kV không người trực, các thiết bị kiểm tra hệ thống điện tử xa, phòng sóc, công tơ điện tử, thanh toán trực tuyến. Ngoài ra đơn vị tổ chức ra quân giải phóng hành lang lưới điện; tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.

Thời gian tới, ngành điện tiếp tục bám sát nhu cầu của các nhà đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp để xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn và lưới điện theo hướng chủ động, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp.

MANH THẮNG

Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa

* Sáng ngày 1/11, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện pháp luật về thương mại điện tử (TMĐT) và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông qua các nền tảng TMĐT cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Đông Phương và một số xã lân cận.

Các học viên được chuyên gia của Bộ Công Thương truyền đạt những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động TMĐT; kiến thức nền tảng về TMĐT, những điểm lưu ý khi mua bán trên TMĐT để tránh bị thiệt hại hoặc bị lừa đảo; một số phương pháp quảng bá, bán hàng hiệu quả trên các nền tảng TMĐT. Đặc biệt, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh được hướng dẫn những bước quy trình sản xuất video ngắn từ xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay phim, livestream và một số kiểu video bán hàng thịnh hành hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội. Các học viên còn được hướng dẫn sử dụng một số phần mềm chỉnh sửa video clip, cách kết cấu hình ảnh để có một video hấp dẫn, tạo sự tương tác cao và chuyển đổi thành đơn hàng giao dịch trên sàn TMĐT.

* Tại Kiến Xương, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Hội Doanh nghiệp huyện vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Các học viên được chuyên gia về chuyển đổi số và TMĐT của Bộ Công Thương truyền đạt, hướng dẫn một số kiến thức nghiệp vụ kinh doanh, xúc tiến thương mại trên các nền tảng số. Chuyên gia cũng giải đáp cụ thể các nội dung: vì sao doanh nghiệp nên triển khai ứng dụng TMĐT càng nhanh càng tốt, phân tích kinh nghiệm của những doanh nghiệp đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT. Đặc biệt, học viên được hướng dẫn quy trình triển khai những bước cơ bản kinh doanh, quảng bá sản phẩm trên các sàn TMĐT gồm thiết lập gian hàng, nghiên cứu thị trường và sản phẩm, sáng tạo nội dung video để quảng bá, bán hàng hiệu quả, sử dụng công cụ livestream để quảng cáo, bán hàng, nghiệp vụ quản lý logistics, tài chính bằng phần mềm và các giải pháp để gia tăng đơn hàng, bùng nổ doanh số bán hàng trên các sàn TMĐT.

KHẮC DUẤN



Ảnh minh họa

Nuôi cá lóc bông hiệu quả kinh tế cao

Tận dụng diện tích ao trước cửa nhà và ruộng cấy lúa kém hiệu quả, gia đình ông Bùi Văn Vương, thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã mạnh dạn chuyển đổi để triển khai mô hình nuôi cá lóc bông cho hiệu quả kinh tế cao.

Về thăm mô hình của gia đình ông Vương, chúng tôi rất bất ngờ khi hệ thống ao nuôi cá lóc bông được ông bố trí rất khoa học. Theo ông Vương, trước đây gia đình chủ yếu cấy lúa, trồng rau màu như nhiều hộ trong thôn. Thế nhưng do hiệu quả kinh tế không cao nên ông bắt đầu tự tìm hiểu, học hỏi cách nuôi cá lóc bông. Ông chia sẻ: Năm 2018, tôi đầu tư để cải tạo 3 ao truyền thống rộng gần 500m² và chuyển đổi gần 1.000m² ruộng để làm ao nuôi cá lóc bông. Việc nuôi cá lóc bông trên ao nổi rất phù hợp với gia đình tôi. Dù vị trí ao nuôi không gần sông nhưng có thể nuôi cá bằng nước giếng khoan. Tôi nhập cá giống từ miền Nam về để nuôi thử nghiệm. Thời gian đầu, tôi vừa tự học trên sách báo vừa đến từng hộ nuôi cá ở ven sông để

học hỏi thêm kinh nghiệm. Do chưa nắm bắt được kỹ thuật nên không ít lần thất bại, cá chết nhiều không rõ nguyên nhân. Khi ấy dù rất nản nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm cách khắc phục và làm lại từ đầu.

Thay vì sử dụng cá biển tươi làm thức ăn cho cá, ông Vương đầu tư nuôi cá chủ yếu bằng thức ăn công nghiệp. Theo ông, mặc dù giá thức ăn cao nhưng cá ít mắc các loại bệnh, thịt cá sẽ thơm ngon hơn và đặc biệt là không gây ô nhiễm

môi trường. Sau 5 năm triển khai mô hình, ông đã rút ra nhiều kinh nghiệm nuôi cá lóc bông. Ông nhận thấy việc xử lý nguồn nước là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của mô hình. Ông cũng cần thận ghi chép tình hình sức khỏe, mức độ ăn cho cá để đưa ra biện pháp kiểm soát, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã tổ chức để áp dụng.

Ông Vương cho biết thêm: Tôi nuôi cá với mật độ dày, khoảng 40 con/m², mực nước trong ao chỉ khoảng 1,5m. Nhờ làm chủ được kỹ thuật nuôi cá nên các ao cá phát triển tốt. Sau 1 năm nuôi sẽ xuất bán cả thương phẩm với cân nặng từ 1,8 - 2kg/con. Năm 2023, tôi xuất bán được 25 tấn cá với giá 61.000 - 62.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Trong tháng 9/2024, tôi đã xuất bán được khoảng 11 tấn cá và



Mô hình nuôi cá lóc bông của ông Bùi Văn Vương (người bên trái) cho hiệu quả kinh tế cao.

NGUYỄN TRIỆU